

รพ.สัตว์ตลิ่งชันเดือน 4 โรคฮิตของน้องหมาที่มากับหน้าฝน พร้อมให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคผิวหนังและโรคที่มากับเห็บ 1 มิ.ย.นี้

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน โรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยที่มีศูนย์รักษาสัตว์โดยแพทย์เฉพาะทางมากถึง 16 ศูนย์ บริการรักษาและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรักษาสัตว์มายาวนานถึง 35 ปี จัดบรรยายเพื่อให้เจ้าของสุนัขมีความรู้และข้อมูลในการดูแลสุนัขในช่วงฤดูฝนหัวข้อ “โรคที่มากับเห็บและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูฝน” พร้อมวิธีการกำจัดเห็บหมัดอย่างถูกวิธีจาก ส.พญ.สุภาวีย์ ศักดิ์ศรีชัย สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้เวลา 10.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ผู้สนใจสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย



นายสัตวแพทย์บุรพงษ์ สุธีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เปิดเผยว่า ในฤดูฝนเช่นนี้ สุนัขมักมีปัญหาสุขภาพจาก 4 โรคฮิตเสมอ คือ ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากเห็บ โรคพยาธิเม็ดเลือด โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังจากความอับชื้น โรคเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยไม่รุนแรงแต่หากไม่สังเกตและพามาพบสัตวแพทย์ให้ทัน น้องหมาอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสมาชิกของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “โรคที่มากับเห็บและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูฝน” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 นี้ เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล

โรคที่มากับเห็บและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูฝน บรรยายโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังของโรงพยาบาล ส.พญ.สุภาวีย์ ศักดิ์ศรีชัย โดยให้ความรู้รอบด้านทั้งวงจรชีวิตของเห็บหมัดที่มักเจริญพันธุ์อย่างดีในช่วงหน้าฝนเราจะต้องดูแลกำจัดเห็บหมัดอย่างไรรอบด้านไม่ใช่เฉพาะจำกัดที่ตัวน้องหมาที่เดี่ยวกรงที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสวนและรอบบริเวณบ้านที่เห็บหมัดสามารถวางไข่ได้ด้วย นอกจากนี้โรคผิวหนังอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นเพราะความอับชื้น รวมทั้งการดูแลเรื่องอาหาร จึงอยากเตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ให้หมั่นดูแลสุขภาพน้องหมาอย่าให้ตากฝน กรงหรือที่อยู่ของน้องหมาไม่ควรเปียกชื้น อาหารต้องสะอาด สดใหม่ ไม่ชื้นไม่มีเชื้อราและสำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค พร้อมทั้งให้ยากำจัดเห็บหมัดอย่างสม่ำเสมอ โดยการบรรยายครั้งนี้ขอเชิญสมาชิกโรงพยาบาลผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่โทรมาสำรองที่นั่งได้ที่ 02-887-8321-3

และเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 นอกจากทางโรงพยาบาลจะจัดบริการสังคม ด้วยการออกหน่วยบริการไปยัง หมู่บ้านต่างๆ ย่านใกล้เคียงเพื่อทำการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการให้คำปรึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยง พร้อมฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากมาย อาทิคอร์สลดความอ้วนสุนัข การบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารและการดูแลสุขภาพให้อายุยืนยาว พร้อมออกหน่วยทุกเสาร์-อาทิตย์ไปในหมู่บ้านต่างๆ ย่านตลิ่งชัน พุทธมณฑล ราชพฤกษ์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการให้คำปรึกษาและฉีดยาพิษสุนัขบ้า ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดจนการจัดงานคืนสู่เหย้าเรียกศิษย์เก่าศูนย์ฝึกสุนัขกลับมาทบทวนความรู้เก่าและ เสริมความรู้ใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายสัตวแพทย์บุรพงษ์ สุธีรัตน์ ยังให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพน้องหมาในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยว่าวิธง่าย ๆ เจ้าของจะต้องดูแลสุขภาพให้สะอาดอยู่เสมอ น้ำดื่มควรสะอาด อาหารใหม่สด หากให้อาหารที่ปรุงเองต้องไม่ปรุงค่างคืน เพราะอากาศที่อับชื้นทำให้อาหารบูดเน่าหรือมีเชื้อราได้ง่าย กรงหรือที่อยู่ของน้องหมาไม่ชื้นไม่อับ อาหารถ่ายเท สะดวก อย่าปล่อยให้หมาตากฝน หากอาบน้ำให้ต้องเช็ดตัวให้แห้งทันที นอกจากนี้ควรพาน้องหมาไปฉีดวัคซีน ประจำปีเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และเพิ่มภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียด เรื่องการดูแลสุขภาพน้องหมาโทรปรึกษาได้ที่โรงพยาบาล สัตว์ตลิ่งชันโทร 02-887-8321-3 หรือ 085-551-8520 หรือที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Talingchanpet